

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2023**

1. Sớm hoàn thiện quy hoạch huyện Tân Hồng để tạo tiền đề phát triển

Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đề nghị huyện Tân Hồng khẩn trương rà soát, đánh giá, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp, hệ thống thương mại dịch vụ và các chợ trên địa bàn v.v. tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Bên cạnh đó, huyện cần tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là quỹ đất để thu hút nhà đầu tư; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện phát triển thành doanh nghiệp – ông Phan Văn Thắng gợi mở. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Triển khai thực hiện Đề án 06/CP và phòng, chống tội phạm năm 2023

Triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số, Đồng Tháp đặt mục tiêu chuyển đổi số là tiên phong, dữ liệu để tạo ra giá trị mới trong các ngành, lĩnh vực. Vì vậy, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP với tinh thần, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.

Đổi hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/ĐP các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, địa phương đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Qua đó, số vụ tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2022 được kéo giảm, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen” được kiểm soát. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Sáng 15/3, tại Trụ sở Ban tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình có buổi tiếp bà Lê Thị Hiếu, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình khiếu nại liên quan đến đất đai. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Theo dõi chặt chẽ tiến độ dự án tại 05 xã cù lao Thanh Bình

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, cùng huyện Thanh Bình theo dõi chặt chẽ tiến độ dự án; Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình khẩn trương giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, khi có điều chỉnh, bổ sung công trình phải có ý kiến thẩm định của tư vấn thiết kế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lập nhóm trao đổi các nội dung liên quan của Dự án, những vấn đề phát sinh phải thông tin, báo cáo kịp thời để tháo gỡ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Huy động các nguồn vốn để phát triển thành phố Cao Lãnh

Ngoài nguồn vốn đầu tư công, thành phố Cao Lãnh cần huy động thêm các nguồn vốn khác để thực hiện các công trình trọng điểm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn trong buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 vào chiều ngày 15/3. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Trao đổi tổ chức hội nghị hợp tác giữa Đồng Tháp với các nước ASEAN

Trong khuôn khổ sự kiện này sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch và làng nghề truyền thống của tỉnh Đồng Tháp; hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ; ký kết hợp tác chiến lược giữa Đồng Tháp và Tổng lãnh sự các nước ASEAN, giữa các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp các nước ASEAN v.v.. Đặc biệt, trong phần hội nghị chính, chuyên gia các nước ASEAN sẽ cùng trao đổi về thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023.

Theo đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, quy định liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý, tiếp nhận, xử lý hiệu quả thông tin đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949